



**ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและนำเสนอผลงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด  
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)**

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด  
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด วัน เวลา และ  
สถานที่สอบ โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและนำเสนอผลงานระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนและนำเสนอผลงาน ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ  
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและนำเสนอผลงาน ตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๔	นายกฤตพร บุชย์เพชร	
๒	๑๐๖	นายสุทธิร์ บุญลอย	
๓	๑๐๕	นางช่อทิพย์ วาณิชย์เจริญ	
๔	๑๐๓	นางสาวฐิมาภรณ์ ทองไชร์	
๕	๑๐๑	นางสาวบุศราภรณ์ ถิ่นประครอง	
๖	๑๐๒	ว่าที่ร้อยตรีเอนก สิงหากุล	
๗	๑๐๘	นางสาวกนกวรรณ ภูเต็นแดน	
๘	๑๐๗	นางสาวรัชฎาภรณ์ จุฬราช	
๙	๑๐๙	นางสาวสิริวิภาวี ศรีสันต์	

ทั้งนี้ การดำเนินการเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะสัมภาษณ์ ให้ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงกว่ามีสิทธิ์  
เลือกจังหวัดก่อน โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่ม Line เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  
เลือกจังหวัดที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับการเลือกจังหวัด  
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านวิธีการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Conference  
หากท่านใดไม่เข้ารับการเลือกจังหวัดภายในวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งจะประกาศวัน เวลา และ

สถานที่ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ทาง [www.nfc.or.th](http://www.nfc.or.th) หัวข้อ  
“งานบุคคล สกช.” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัตน์ะ สวามีชัย)

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และ  
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

